

TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 9

STT	Mã sinh viên	Họ và tên	Ngày sinh	Lớp học	Khoa/Viện	Tên đề tài	Họ và tên giảng viên hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
1	2053800002	Nguyễn Hà Anh	11/8/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	TS. Phạm Minh Chiêu	Khóa luận tập trung nghiên cứu về áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ án HN&GD của TAND quận Bắc Từ Liêm. Những nhận thức chung về áp dụng pháp luật: về khái niệm, đặc điểm áp dụng pháp luật, các giai đoạn áp dụng pháp luật và các yếu tố bảo đảm áp dụng pháp luật của TAND cấp huyện. Khóa luận cũng đề cập đến thực trạng áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án HN&GD của TAND cấp huyện nói riêng và TAND quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nói riêng. Cuối cùng là phương hướng và giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án HN&GD của TAND quận Bắc Từ Liêm.
2	2053800004	Nguyễn Hoàng Lan Anh	12/4/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG MÔI TRƯỜNG MẠNG	ThS. Nguyễn Thị Thu Hương	Xét từ thực tiễn, hiện nay sự xâm phạm về quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân nói chung và xâm phạm thông tin cá nhân nói riêng trong môi trường mạng đang là một vấn đề nhức nhối, có tính phổ biến ở nước ta, gây ra những tác động không tích cực đến trật tự, an toàn xã hội. Năm 2023, một số vụ việc làm rò rỉ, mua bán thông tin, bí mật Nhà nước và dữ liệu trên môi trường do Bộ Công an dẫn chứng trong báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan tới bảo vệ dữ liệu cá nhân: "Công ty VNG để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng; Công ty Thẻ giới di động và Điện máy xanh để lộ hơn 5 triệu email và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán như Visa, thẻ tín dụng của khách hàng...".1 Trong thời đại bùng nổ công nghệ, bất kì ai cũng có thể trở thành nạn nhân của những vụ đánh cắp thông tin cá nhân bằng những hình thức tinh vi và xảo trá qua các nền tảng công nghệ số. Về mặt lý luận, hệ thống pháp luật của nước ta đã thiết lập cơ sở pháp lý ban đầu nhằm mục đích bảo vệ quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân trên nhiều lĩnh vực trong đó có bảo vệ thông tin cá nhân trong môi trường mạng. Tuy nhiên, rõ ràng bảo vệ quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân nói chung và bảo vệ thông tin cá nhân nói riêng trên môi trường mạng có một số đặc thù, pháp luật Việt Nam trong bảo vệ quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân về thông tin cá nhân vẫn còn một số hạn chế cần lưu ý, khắc phục. Nghiên cứu này nhằm phân tích và làm sáng tỏ những nguyên nhân dẫn đến thực trạng xâm phạm quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân về thông tin cá nhân, các quy định pháp luật để bảo vệ thông tin cá nhân trong thời đại công nghệ số, từ đó đưa ra định hướng, đề xuất một số giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân về thông tin cá nhân của con người trong môi trường mạng tại Việt Nam hiện nay
3	2053800005	Nguyễn Tuấn Anh	2/27/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT Ở VÀ BỒI THƯƠNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ở MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 NHƯ: KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM ĐẤT Ở,	Nguyễn Thị Thu Hương	Khóa luận tập trung nghiên cứu về các quy định của pháp luật về việc thu hồi đất ở và bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất ở vì mục đích phát triển kinh tế xã hội theo quy định của Luật Đất Đai 2013 như: Khái niệm, đặc điểm đất ở,

4	2053800006	Phạm Thị Diệu Anh	8/2/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO HÀNH TRẺ EM	ThS. Nguyễn Thị Thu Hương	<p>- Bạo hành trẻ em là gì? Bạo hành trẻ em là những hành động vô nhân tính, độc ác đối với những đứa trẻ.</p> <p>- Thực trạng bạo hành trẻ em Trên thế giới và ở Việt Nam những năm gần đây có hàng loạt vụ bạo hành trẻ em, xảy ra ở nhiều địa phương, nhiều môi trường sống Đưa ra những dẫn chứng cụ thể Theo thống kê, trung bình mỗi năm Việt Nam có hơn 2000 trẻ bị xâm hại, bạo hành, 65,88% do người thân trong gia đình gây ra. Bạo hành trẻ em còn biểu hiện qua việc xúc phạm nhân phẩm, mắng nhiếc, dọa nạt khủng bố tinh thần các em. - Nguyên nhân của nạn bạo hành Chủ quan là từ sự tàn nhẫn, vô cảm, suy đồi nhân cách của con người. Một số ít nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của cha mẹ khi còn bé, do áp lực cuộc sống.. Dù là nguyên nhân nào, bạo hành cũng là hành động vô lương tâm, suy đồi đạo đức, đi ngược lại luật pháp, lí lẽ thông thường. - Hậu quả bạo hành trẻ em Với những đứa trẻ là nạn nhân bị bạo hành, ngoài những tổn thương về cơ thể như thương tật, những đứa trẻ thường xuyên bị bạo hành sẽ bị tổn thương về tâm lý. Thể chất suy kiệt, trẻ chậm phát triển, có thể bị trầm cảm, rối loạn hành vi ứng xử. Khi trẻ sống trong môi trường bị cha mẹ đánh đập, xúc phạm, trẻ dễ trở thành kẻ bạo lực, thậm chí tội phạm nguy hiểm của xã hội. - Biện pháp giải quyết Gia đình, xã hội và mỗi cá nhân cần có ý thức, biện pháp giáo dục, quan tâm. <i>Nâng cao nhận thức của xã hội, tăng cường trách nhiệm của gia đình nhà</i></p>
5	2053800007	Vũ Việt Anh	8/5/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình	ThS. Vũ Diệu Quỳnh	<p>Bạo lực gia đình là một trong những thực trạng tiêu cực đã tồn tại trong xã hội nhiều năm qua, đang có xu hướng tăng và ở mức độ nghiêm trọng. Một số quốc gia đã xếp bạo lực gia đình vào nhóm các “căn bệnh” làm suy thoái xã hội, làm mất cân bằng giới tính, gây ra sự phân biệt đối xử về vị trí, vai trò của người phụ nữ trong gia đình, vì vậy, vấn đề đặt ra ở đây là cần phải có các biện pháp để làm giảm thiểu thực trạng này. Đối với Việt Nam, một đất nước đang trong trình độ hội nhập quốc tế thì việc giải quyết cấp bách tình trạng này là điều mà Đảng và Nhà nước ta cần đặc biệt quan tâm, chú trọng. Hiện nay, một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình còn chưa rõ ràng, phù hợp với thực tiễn và cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để việc thực hiện pháp luật được thực sự hiệu quả, chất lượng, từ đó, nâng cao kiến thức, ý thức, kỹ năng cho người dân trong việc “đẩy lùi” tình trạng bạo lực gia đình ra khỏi xã hội. Trong phạm vi Khóa luận, tác giả tập trung phân tích các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc, hạn chế và giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về vấn đề này.</p>

6	2053800008	Nguyễn Ngọc Ánh	11/24/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Bảo Đảm Quyền Lợi Nghĩa Vụ Của Cổ Đông Thiểu Số Theo Luật Doanh Nghiệp 2020	Phạm Minh Chiêu	<p>Khóa luận tập trung nghiên cứu bảo đảm quyền lợi nghĩa vụ của cổ đông thiểu số theo quy định của luật doanh nghiệp 2020: Khái niệm, và đặc điểm về cổ đông thiểu số quyền lợi nghĩa vụ của cổ đông thiểu số ; các quy định về bảo vệ nghĩa vụ quyền lợi của cổ đông thiểu số , ý nghĩa và vai trò của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần; các quyền lợi của cổ đông thiểu số như: quyền nhận cổ tức, quyền ưu tiên mua cổ phần, quyền tự do chuyển nhượng cổ phần... Trong khóa luận cũng nêu ra thực trạng quy định về quyền lợi nghĩa vụ của cổ đông thiểu số trong luật doanh nghiệp 2020 và thực trạng hiện nay. Cuối cùng là những phương hướng và biện pháp hoàn thiện quyền lợi nghĩa vụ của cổ đông thiểu số.</p>
7	2053800010	Đỗ Minh Chí	6/5/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Quyền tự do kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2020	ThS. Nguyễn Thị Thu Hương	<p>Khóa luận tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quyền tự do kinh doanh theo quy định của luật doanh nghiệp 2020: Khái niệm, lịch sử và đặc điểm về quyền tự do kinh doanh; Ý nghĩa của quyền tự do kinh doanh về mặt chính trị - pháp lý và về mặt kinh tế - xã hội; các yếu tố ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh như: Chế độ chính trị, sự kế thừa và bảo đảm của pháp luật, ý thức pháp luật, yếu tố kinh tế - xã hội. Trong khóa luận cũng nêu ra thực trạng quy định về quyền tự do kinh doanh trong luật doanh nghiệp 2020 và thực trạng hiện nay, những ưu điểm, hạn chế của quyền tự do kinh doanh so với quy định của luật doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp luật trước đây. Cuối cùng là những phương hướng và biện pháp hoàn thiện quyền tự do kinh doanh trong pháp luật doanh nghiệp.</p>
8	2053800012	Lê Đình Cường	5/5/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Phân chia di sản thừa kế	Nguyễn Thị Diễm	<p>Khóa luận tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận về phân chia di sản thừa kế. Theo BLDS 2015 quy định về di sản : Khái niệm và đặc điểm của di sản thừa kế Các phương thức phân chia di sản thừa kế gồm 2 phương thức: theo di chúc và theo pháp luật, các trường hợp phân chia theo di chúc và các trường hợp được chia theo pháp luật Thời điểm mở thừa kế Thời hiệu khởi kiện Quy trình phân chia di sản Nguyên tắc phân chia di sản theo đúng pháp luật và quy định của pháp luật về hạn chế phân chia di sản. Khóa luận cũng nêu ra những vấn đề bất cập còn tồn tại và thực trạng hiện nay về các quy định phân chia di sản thừa kế. Cuối cùng và các khuyến nghị cá nhân để hoàn thiện các quy định về phân chia di sản trong Pháp luật Việt Nam</p>

9	2053800014	Đoàn Thị Mỹ Duyên	12/15/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.	Thầy TS. Trương Hồng Hải	Khoá luận tập trung tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích một số vấn đề lý luận về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”: thứ nhất là các khái niệm về thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế “một cửa”; nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính; nguyên tắc thực hiện cơ chế “một cửa” và phạm vi quy trình thực hiện cơ chế “một cửa”; sự cần thiết cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Thứ hai, trong khoá luận cũng nêu ra thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương như: khái quát về Chi cục THADS Huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; vị trí pháp lý và cơ cấu tổ chức của Chi cục; tình hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Từ đó đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính đã đạt được kết quả gì và còn hạn chế tồn tại nào. Cuối cùng là những phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang và từ đó đưa ra những kiến nghị trong cải cách thủ tục hành chính.
10	2053800016	Phạm Hoàng Đạt	1/25/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM CHO PHÁP LUẬT VIỆT NAM	Lê Thị Thắm	Khoá luận tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật của một số quốc gia trên thế giới từ đó rút ra những điều phù hợp đối với pháp luật Việt Nam và đưa ra kinh nghiệm cho Việt Nam. Bước đầu tìm hiểu về đồng tính, quyền của người đồng tính; tìm hiểu về hôn nhân đồng giới các đặc điểm, sự hình thành và phát triển. Sau đó tìm hiểu quy định của một số nước như Hà Lan, Canada, Đài Loan, Úc, Nga và Trung Quốc để tìm hiểu về sự công nhận/không công nhận ở các quốc gia. Tìm hiểu về quyền của các cặp đôi đồng giới ở các quốc gia, so sánh điểm giống, khác nhau và rút ra kinh nghiệm cho pháp luật Việt Nam. Trong khoá luận cũng nêu lên nhận thức, mức độ chấp nhận của xã hội Việt Nam về hôn nhân đồng giới. Cũng đã chỉ ra những thách thức cơ hội cho hôn nhân đồng giới ở Việt Nam. Cuối cùng là chỉ ra những kinh nghiệm tích cực có thể áp dụng cho Việt Nam, cũng như phương hướng để hợp pháp hôn nhân đồng giới ở Việt Nam
11	2053800017	Xa Anh Đức	10/5/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	Nguyễn Thị Thu Hương	Khoá luận này tập trung vào việc nghiên cứu và phân tích về pháp luật liên quan đến giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng nhà và quyền sử dụng đất. Trong nghiên cứu, tác giả đã trình bày về quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng chuyển nhượng nhà và quyền sử dụng đất, cũng như phân tích các quy định của pháp luật về việc xác định và bảo vệ quyền lợi của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng nhà và quyền sử dụng đất. Đồng thời, tác giả cũng đã trình bày về các biện pháp giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả và công bằng, nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên và duy trì sự ổn định trong quan hệ hợp đồng. Khoá luận cũng đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện quy trình giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng nhà và quyền sử dụng đất, đồng thời khuyến nghị cần có sự thay đổi và bổ sung trong pháp luật để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn và bảo vệ quyền lợi của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng này.

12	2053800019	nguyễn thị mỹ hạnh	10/7/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	pháp luật việt nam về chế độ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. hạn chế và cách khắc phục.	ThS Lê Thị Thắm	khóa luận nghiên cứu về vấn đề hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Cụ thể là về quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài. có phân so sánh, liên hệ với các quốc gia trên thế giới. Nội dung nghiên cứu bao gồm tìm hiểu về khái niệm về quan hệ kết hôn cũng như hệ thống pháp luật Việt Nam về vụ việc kết hôn theo pháp luật quốc gia và kết hôn có yếu tố nước ngoài theo nghĩa mở rộng. Bao gồm các vấn đề về quan hệ điều chỉnh các vấn đề kết hôn, chọn luật áp dụng khi có quan hệ nướ ngoài, điều kiện về độ tuổi, nghi thức, sự tự nguyện của nam nữ khi kết hôn, các hành vi cấm kết hôn và thẩm quyền cho việc đăng kí kết hôn có yếu tố nướ ngoài và khu vực đặc biệt là vùn biên giới. tiếp đó là các biện hạn chế của hệ thống pháp luật việt nam về quan hệ kết hôn và giải pháp khắc phục những hạn chế đó.
13	2053800020	Lê Thị Hiền	8/20/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Nguyên tắc hoà giải trong tố tụng dân sự Việt Nam _ Quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam.	ThS. Nguyễn Thị Thu Hương	Khóa luận tập trung nghiên cứu khái quát về nguyên tắc hoà giải trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 : khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, vai trò, lịch sử hình thành và phát triển của nguyên tắc hoà giải. Trong khoá luận cũng nêu ra các quy định pháp luật của Việt nam hiện hành về nguyên tắc hoà giải trong tố tụng dân sự như :quy định pháp luật về nguyên tắc toà giải trong tố tụng dân sự, quy định liên quan đến nguyên tắc hoà giải trong tố tụng dân sự, thực tiễn áp dụng nguyên tắc hoà giải trong tố tụng dân sự. Cuối cùng là một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện.
14	2053800022	Mai Hồng Hòa	5/1/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM	ThS. Đỗ Quốc Quyền	Khóa luận tập trung nghiên cứu quy chế pháp lý về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần và thực tiễn tại Việt Nam: Khái niệm, đặc điểm đại diện, người đại diện trong doanh nghiệp và công ty cổ phần; một số quy chế pháp lý về người đại diện trong công ty cổ phần như: Điều kiện pháp lý, quy định về số lượng, xác lập quyền, thay đổi và chấm dứt tư cách đại diện và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam. Trong khóa luận cũng nêu ra thực trạng quy định về người đại diện và hạn chế về người đại diện trong công ty cổ phần so với việc thực thi các quy định hiện hành. cuối cùng là phương hướng hoàn thiện về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.
15	2053800023	Vũ Thị Thuý Hồng	8/31/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại hiện nay.	ThS. Nguyễn Thị Diễm	Khoá luận tập trung nghiên cứu về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại hiện nay. Theo quy định của Luật trọng tài thương mại 2010: Khái niệm, đặc điểm của tranh chấp thương mại; Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại như: khái niệm, đặc điểm, phân loại, vai trò. Trong khoá luận cũng nêu ra thực trạng quy định về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại trong Luật Trọng tài thương mại 2010 và thực trạng hiện nay, nhưng ưu điểm, những hạn chế còn tồn tại của Trọng tài thương mại so với quy định của Luật Trọng tài thương mại hiện hành và các quy định trước đây. Cuối cùng là những kiến nghị hoàn thiện pháp luật và một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.

16	2053800024	Trần Quang Huy	3/11/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Pháp luật về thành lập doanh nghiệp và thực tiễn thực hiện tại Công ty TNHH HGP LAW FIRM	ThS. Nguyễn Thị Diễm	<p>Bài Khoá luận gồm 4 Chương: Chương 1: Phần mở đầu: Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2020, đây là một bước tiến lớn trong lịch sử pháp luật nước ta, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Do các quy định đã có những bước tiến bộ vượt bậc và từng bước phát triển đi lên nên đăng ký kinh doanh cũng được coi là một quy định quan trọng và đã có những thay đổi đáng kể. Doanh nghiệp muốn kinh doanh theo hình thức pháp lý quy định tại Luật Doanh nghiệp thì phải đăng ký thành lập (REGI) theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ</p> <p>Thuật ngữ doanh nghiệp đầu tiên được sử dụng ở nước ta kể từ năm 1948, theo tinh thần của Nghị định số 104/SL ngày 01/01/1948 về doanh nghiệp quốc gia. Trong suốt thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung, thuật ngữ này đã bị lãng quên, các thuật ngữ được thay thế thường được sử dụng là xí nghiệp, đơn vị kinh tế, cơ quan kinh tế... Đến khi ở Việt Nam xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường với sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thuật ngữ doanh nghiệp lại được sử dụng trở lại. Theo tinh thần của Luật công ty năm 1990 hay Luật doanh nghiệp năm 1999, thuật ngữ doanh nghiệp được định nghĩa là một thực thể pháp lý được thành lập và đăng ký kinh doanh với mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh</p> <p>CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU</p> <p>Ngày nay, doanh nghiệp được thành lập dễ dàng hơn vì thủ tục hành chính đã càng ngày được tối giản lại. Trước đây, các thủ tục hành chính để thành lập doanh nghiệp còn rườm rà, phức tạp và mất thời gian ví dụ khách hàng nộp bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp bản giấy tới trực tiếp Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chuyên viên xử lý hồ sơ theo yêu cầu, sau thời gian xử lý yêu cầu là từ 03 đến 05 ngày làm việc khách hàng sẽ trực tiếp tới Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận thông báo.</p>
17	2053800026	Nguyễn Minh Huyền	6/16/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Pháp luật về huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam	Nguyễn Thị Thu Hương	<p>Khóa luận tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận về Pháp luật về huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam: Khái niệm, lý luận và các hình thức huy động vốn; Thực trạng và thực tiễn của huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi về hiện trạng, nội dung, tổng quan và những đánh giá về thực trạng...; các đánh giá hiệu quả, tác động, thành tựu và một số tồn tại và thách thức. Trong khóa luận cũng nêu ra thực trạng quy định về động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi trong luật các TCTD 2010, sửa đổi bổ sung 2017 và thực trạng hiện nay, những ưu điểm, hạn chế động vốn so với quy định của luật các TCTD hiện hành và các quy định pháp luật trước đây. Cuối cùng là những phương hướng và biện pháp hoàn thiện huy động vốn của các NHTM ở Việt Nam.</p>

18	2053800027	Nguyễn Thị Lâm Vy	11/3/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Kinh nghiệm quốc tế về sáng kiến dữ liệu mở của chính phủ trong giao dịch điện tử giữa chính phủ với doanh nghiệp - Đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam.	ThS. Nguyễn Thị Khánh	Một trong những nhiệm vụ quốc gia đang được Việt Nam ưu tiên thực hiện hiện nay là cải thiện môi trường pháp lý về dữ liệu mở, hướng tới phát triển kinh tế số. Trên tinh thần ấy, khóa luận tốt nghiệp này được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu và đưa ra các đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam về dữ liệu mở của chính phủ trong giao dịch giữa chính phủ với doanh nghiệp. Trong đó, tác giả đi từ làm rõ các vấn đề lý luận chung, chứng minh về sự cần thiết của dữ liệu mở trong giao dịch giữa chính phủ và doanh nghiệp đối với quốc gia cũng như sự cần thiết của pháp luật đối với dữ liệu mở. Tiếp đến, tác giả tìm hiểu các quốc gia, khu vực trên thế giới đã có những hành động lập pháp nào để xử lý các vấn đề pháp lý của dữ liệu mở. Sau đó, tác giả đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế, đồng thời lí giải hiện tượng kém hiệu quả của khung pháp lý hiện hành. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra những đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam, tìm ra định hướng để cải thiện môi trường pháp lý Việt Nam hiện nay vì một nền kinh tế số phát triển.
19	2053800029	Nguyễn Việt Hùng	2/14/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Thực tiễn giải quyết tranh chấp tài sản vợ chồng sau khi ly hôn	Th.S Nguyễn Thị Thu Hương	Khoá luận lựa chọn đề tài: “Thực tiễn giải quyết tranh chấp tài sản vợ chồng sau khi ly hôn” để nghiên cứu phù hợp với tình hình thực tiễn trong khoảng thời gian gần đây, khi số vụ ly hôn và tranh chấp tài sản giữa vợ chồng tăng cao. Khoá luận đã phân tích được một số khía cạnh của vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng sau khi ly hôn, đi từ các khái niệm cơ bản (ly hôn, tranh chấp, giải quyết tranh chấp) để rút ra khái niệm tổng quát, phân biệt được sự kiện pháp lý chia tài sản “khi ly hôn” và “sau khi ly hôn”, chỉ ra đặc điểm, ý nghĩa của việc cần thiết quy định về giải quyết tranh chấp tài sản vợ chồng sau khi ly hôn, khoá luận cũng đã sơ lược một số giai đoạn của pháp luật thời kỳ trước về vấn đề này. Bên cạnh đó, khoá luận đã đưa ra một số bản án để làm minh chứng cho thực tiễn áp dụng, từ đó đề ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện.

20	2053800032	Nguyễn Thị Hương	7/12/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG CHỐNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM	TS. Phạm Minh Chiêu	<p>Khái niệm về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, qua nhiều lần sửa đổi của Bộ luật Hình sự từ năm 1985 đến nay. Pháp luật Việt Nam đang sử dụng và căn cứ theo BLHS 2015 quy định về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 của Bộ luật này. Về đặc điểm và căn cứ pháp lý thì tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm có 04 căn cứ:</p> <p>Thứ nhất về mặt khách thể của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản là quan hệ sở hữu, đó là quan hệ giữa các chủ thể quan hệ pháp luật đối với tài sản. Chủ yếu là quan hệ xã hội và do đặc điểm của tội này chỉ xâm hại đến một khách thể là quan hệ sở hữu tài sản. Nội dung của quan hệ sở hữu thể hiện quyền của chủ sở hữu đối với tài sản, bao gồm quyền chiếm giữ, sử dụng và định đoạt tài sản được quy định trong Bộ luật Dân sự.</p> <p>Thứ hai, về mặt khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm hữu trái phép tài sản của người khác để nhằm chiếm hữu tài sản đó để nhằm sử dụng, định đoạt tài sản đó một cách gian dối. Biểu hiện của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là biểu hiện ra bên ngoài của tội phạm gồm: những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội, trong đó những hành vi khách quan là những biểu hiện cơ bản nhất, các biểu hiện khác như công cụ, phương tiện, địa điểm, thời gian phạm tội,...</p> <p>Thứ ba, về mặt chủ thể căn cứ theo Đ12 BLHS 2015 quy định về tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự thì người từ đủ 16 tuổi trở lên có phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác, trong đó, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nằm trong điều này mà bộ luật hình sự đã quy định.</p> <p>Còn người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 12 BLHS 2015.</p> <p>Thứ tư, về mặt chủ quan Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện do hành vi cố ý trực tiếp. Người phạm tội đã nhận thức rõ được hành vi chiếm đoạt tài sản.</p>
21	2053800033	Nguyễn Thúy Hằng	1/7/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại Ngân hàng thương mại. Thực tiễn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh huyện Hưng Hà, Bắc Thái Bình	ThS. Lưu Thị Tuyết	<p>Khóa luận tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại ngân hàng thương mại; khái quát về quyền lợi người gửi tiền tại ngân hàng thương mại, khái niệm, đặc điểm, nội dung và vai trò của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại ngân hàng thương mại. Trong khóa luận còn nêu ra thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại ngân hàng thương mại bao gồm các quy định về đảm bảo an toàn; quy định về phương thức giải quyết tranh chấp; quy định về bảo vệ người gửi tiền khi ngân hàng thương mại chấm dứt hoạt động và Thực tiễn thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – chi nhánh huyện Hưng Hà, Bắc Thái Bình; khái quát về Ngân hàng, những ưu điểm và hạn chế trong thực tiễn thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền tại ngân hàng, phân tích được những nguyên nhân tồn tại để từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại ngân hàng thương mại.</p>

22	2053800034	Vũ Thị Hương	5/17/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Pháp luật về thỏa thuận thành lập công ty tại Việt Nam và kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới.	ThS. Lưu Thị Tuyết	Khóa luận tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận của pháp luật về thỏa thuận thành lập công ty: Thứ nhất là khái quát về thỏa thuận thành lập công ty gồm có: Khái niệm thỏa thuận thành lập công ty; Phân biệt thỏa thuận thành lập công ty, Điều lệ công ty, Hợp đồng góp vốn công ty; Tính tất yếu và sự tồn tại của thỏa thuận thành lập công ty. Thứ hai là khái niệm và nội dung của pháp luật về thỏa thuận thành lập công ty. Trong khóa luận cũng nêu ra thực trạng pháp luật về thỏa thuận thành lập công ty tại Việt Nam và kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới như: Chủ thể của thỏa thuận thành lập công ty; Thỏa thuận về loại hình công ty và tên gọi công ty; Thỏa thuận liên quan đến vốn góp; Thỏa thuận về người đại diện theo pháp luật và bộ máy quản lý; Các thỏa thuận quy định về hợp đồng công ty vô hiệu; Quy định về sửa đổi, chấm dứt thỏa thuận thành lập công ty. Cuối cùng là những định hướng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thỏa thuận thành lập công ty tại Việt Nam.
23	2053800036	Đỗ Trung Kiên	10/2/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện - một số vấn đề lý luận và thực tiễn	ThS. Vũ Diệu Quỳnh	Ở trong đề tài trên em đã được nghiên cứu và nắm rõ về một số vấn đề cần lý luận về hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện. Qua đó rim hiểu được thực trạng về quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện. Từ đó tìm hiểu được và nghiên cứu ra được một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện.
24	2053800037	Nông Thị Khánh Lan	6/2/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Các phương thức huy động vốn của Công ty cổ phần – Quy định pháp luật và thực tiễn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Fintech	TS. Trương Hồng Hải	Khoá luận nhằm nghiên cứu những vấn đề cơ bản liên quan chính tới huy động vốn ở các công ty (doanh nghiệp). Điều tra thực trạng huy động vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Fintech - nơi đang thực tập từ giai đoạn 2021 đến nay. Đề xuất và đưa ra các giải pháp mới, khuyến nghị nhằm tăng cường huy động vốn trong nhiều lĩnh vực của công ty. Phân tích về khái niệm, vốn và hoạt động của doanh nghiệp như vốn góp, huy động vốn trong doanh nghiệp. Khoá luận nghiên cứu về những phần chính như: Cơ sở huy động vốn của doanh nghiệp, thực trạng huy động vốn tại công ty đang thực tập, định hướng huy động vốn và kết quả đạt được.
25	2053800039	Nguyễn Thùy Linh	10/28/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Các mô hình trách nhiệm hình sự đối với trí tuệ nhân tạo - những vấn đề lý luận, thực tiễn và hướng tiếp cận cho pháp luật hình sự Việt Nam	ThS. Nguyễn Thị Diễm	Khóa luận tập trung nghiên cứu về trách nhiệm hình sự, các mô hình trách nhiệm hình sự có thể áp dụng với trí tuệ nhân tạo từ những cái nhìn tổng quan cơ bản về trí tuệ nhân tạo và tư trách nhiệm hình sự, bao gồm khái niệm về trí tuệ nhân tạo, lịch sử hình thành, phát triển và phân loại trí tuệ nhân tạo, cùng một số vấn đề lý luận cơ bản về trách nhiệm hình sự của trí tuệ nhân tạo và các mô hình trách nhiệm hình sự với trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, Tác giả cũng trình bày, phân tích một số quan điểm của các tác giả thế giới, pháp luật của các quốc gia và Liên minh Châu Âu về trách nhiệm hình sự của trí tuệ nhân tạo cũng và rút ra nhận xét về loại mô hình có thể đang được áp dụng tại các quốc gia được khảo sát. Dựa trên tất cả các lập luận và phân tích nội dung có liên quan, cùng với các mô hình đã được phân tích và chính sách được trình bày, Tác giả đề xuất một số kiến nghị mang tính gợi mở pháp luật Việt Nam về hướng tiếp cận và các vấn đề khác có liên quan đến vấn đề trách nhiệm hình sự của trí tuệ nhân tạo, đây được xem là bước đầu tạo tiền đề quan trọng góp phần xây dựng một hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng ngày càng chặt chẽ và hoàn thiện cũng như ngăn chặn những tác động tiêu cực mà trí tuệ nhân tạo mang lại.

26	2053800042	Hoàng Chí Long	12/6/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý – Thực tiễn thực hiện tại Văn phòng luật sư Anh Tuấn	ThS. Vũ Diệu Quỳnh	<p>Khóa luận tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận của HDDVPL tại Việt Nam qua đó thấy được rõ hơn cũng như có cái nhìn hệ thống - toàn diện về những quy định của pháp luật về HDDVPL.</p> <p>- Phân tích tình hình thực hiện pháp luật điều chỉnh hợp đồng dịch vụ pháp lý và thực trạng tại Văn phòng luật sư Anh Tuấn. Qua đó chỉ ra được những ưu nhược điểm trong qui định của pháp luật và của Văn phòng.</p> <p>- Dựa trên cơ sở nghiên cứu về lý luận và thực tiễn đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy hiệu quả trong quá trình thực hiện pháp luật HDDVPL tại Văn phòng luật sư Anh Tuấn nói riêng và các tổ chức hành nghề luật sư nói chung hiện nay.</p>
27	2053800044	Nguyễn Thị Thu Minh	8/10/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN KHI KIỂM SÁT BẢN ÁN DÂN SỰ SƠ THẨM – THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG.	ThS. Nguyễn Thị Diễm	<p>Bản án dân sự sơ thẩm là văn bản tố tụng do Hội đồng xét xử sơ thẩm lập, thể hiện quyết định của tòa án về xét xử vụ án dân sự lần đầu, tuyên chấp nhận hoặc không chấp nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu phân tố của bị đơn, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự.</p> <p>Kiểm sát bản án là một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhằm thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp. Theo khoản 1 Điều 4 Luật tổ chức VKSND 2014.</p> <p>Hoạt động của Kiểm sát viên khi được phân công kiểm sát bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân là các hành động cụ thể để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật nhằm kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án khi ra bản án dân sự sơ thẩm, đảm bảo Tòa án ban hành bản án trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm có căn cứ, đúng pháp luật góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khi tham gia quan hệ pháp luật dân sự.</p> <p>Việc kiểm sát bản án dân sự sơ thẩm có ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ tính tối cao của pháp luật thì VKSND có vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp. Đồng thời, hoạt động kiểm sát bản án dân sự sơ thẩm của Kiểm sát viên còn khẳng định, thậm chí góp phần tăng thêm tính đúng đắn của bản án được kiểm sát.</p> <p>Lịch sử hình thành và phát triển các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động của kiểm sát viên khi kiểm sát bản án dân sự sơ thẩm từ thời kỳ phong kiến đến nay.</p> <p>Hoạt động của Kiểm sát viên khi kiểm sát bản án dân sự sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bao gồm: tiếp nhận bản án do Tòa án chuyển sang; kiểm tra tính có căn cứ và tính hợp pháp thông qua nghiên cứu và kiểm sát chặt chẽ về thời hạn gửi, thẩm quyền, căn cứ, nội dung, hình thức của bản án; yêu cầu Tòa án chuyển</p>
28	2053800045	Nguyễn Tuệ Minh	12/21/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Quyền và nghĩa vụ tố tụng của bị đơn trong tố tụng dân sự	TS. Phạm Minh Chiếu	<p>Khóa luận tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quyền và nghĩa vụ tố tụng của bị đơn trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015: trong Khóa luận nêu ra các vấn đề lý luận về quyền và nghĩa vụ tố tụng của bị đơn trong tố tụng dân sự, phân tích đánh giá về các quy định pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành về quyền và nghĩa vụ tố tụng của bị đơn thông qua các vụ án, trường hợp trên thực tế, từ đó rút ra những đánh giá về ưu nhược điểm trên cả mặt lý luận và thực tế và đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trên thực tế và vướng mắc tồn tại trong quy định pháp luật.</p>

29	2053800046	Trần Hà My	5/12/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Quy định Pháp luật về bảo lãnh thực hiện hợp đồng - Thực tiễn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long	Th.S Nguyễn Thị Diễm	Khóa luận tập trung nghiên cứu một số vấn đề về Quy định Pháp luật về bảo lãnh thực hiện hợp đồng - Thực tiễn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long: Khái niệm, đặc điểm về bảo lãnh thực hiện hợp đồng nói chung và bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại ngân hàng thương mại nói riêng; Khái lược sự phát triển của Pháp luật về bảo lãnh thực hiện hợp đồng và so sánh với biện pháp đảm bảo khác. Trong khoá luận đã nêu ra thực trạng quy định về bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại ngân hàng thương mại: Phạm vi, điều kiện, nghĩa vụ, hình thức và chấm dứt BLTHHD; bất cập và hạn chế vướng mắc khi áp dụng pháp luật tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long. Cuối cùng là những phương hướng hoàn thiện và giải pháp nâng cao trong ngân hàng thương mại và NH TMCP Công Thương VN - Chi nhánh Nam Thăng Long.
30	2053800048	Lê Thị Phương	5/18/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Xác định tư cách pháp lý cho trí tuệ nhân tạo - Một số quan điểm trên thế giới và những gợi mở cho Việt Nam	ThS. Nguyễn Thị Diễm	Nghiên cứu này phân tích về tư cách pháp lý của trí tuệ nhân tạo từ những cái nhìn tổng quan cơ bản về trí tuệ nhân tạo và tư cách pháp lý, bao gồm khái niệm về trí tuệ nhân tạo, lịch sử hình thành, phát triển và vai trò ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, cùng một số vấn đề lý luận cơ bản về tư cách pháp lý của trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, Tác giả cũng trình bày, phân tích một số quan điểm trên thế giới cũng như quan điểm của Liên minh châu Âu về xác lập tư cách pháp lý của trí tuệ nhân tạo. Dựa trên tất cả các lập luận và phân tích nội dung có liên quan, cùng với các quan điểm và chính sách được trình bày, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị mang tính gợi mở pháp luật Việt Nam xác lập tư cách pháp lý trí tuệ nhân tạo, đây được xem là bước đầu tạo tiền đề quan trọng góp phần xây dựng một hệ thống pháp luật chặt chẽ và hoàn thiện cũng như ngăn chặn những tác động tiêu cực mà trí tuệ nhân tạo mang lại.
31	2053800049	Nguyễn Minh Phương	9/26/2000	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUA THỰC TIỄN XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI	TS. Đào Mạnh Hoàn	Bài luận tập trung nghiên cứu về cách thức Tòa án giải quyết các tranh chấp thương mại, hiểu rõ hơn về quy trình pháp lý và các quy định áp dụng, từ đó giúp các bên tranh chấp có cái nhìn toàn diện và công bằng hơn về vấn đề của kết quả nghiên cứu góp phần xác định các quy định pháp lý, tiêu chuẩn và tiêu chí mà Tòa án nhân dân TP. Hà Nội thường áp dụng khi xét xử các vụ án liên quan đến tranh chấp thương mại. Nắm rõ về định nghĩa, đặc điểm của “Tranh chấp thương mại”, các phương thức và hình thức được mô tả cụ thể trong bài luận nhằm hiểu sâu việc Tranh chấp kinh doanh thương mại. Từ đó, ta hiểu được vai trò và quy trình xử lý của việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng Tòa án và các yếu tố ảnh hưởng đến việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng Tòa án một cách cụ thể hơn. Trong bài khóa luận cũng nêu ra được thực trạng giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án nhân dân T.p Hà Nội. Bài luận đi từ việc khái quát tình hình kinh tế - xã hội TP. Hà Nội đến tình hình tranh chấp thương mại trên địa bàn TP. Hà Nội và từ đó đào sâu thực trạng giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội bằng các ví dụ về các bản án của trang https://congboaban.toaan.gov.vn/ . Tiếp đó phân tích các kết quả đạt được gồm ưu điểm, những mặt hạn chế, tồn tại còn xuất hiện ở những điểm cụ thể và nguyên nhân tại sao lại có những hạn chế, tồn tại đó. Cuối cùng, bài khóa luận đưa ra những giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án nhân dân TP. Hà Nội như sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật; Cải cách thủ tục tố tụng;... các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án nhân dân TP. Hà Nội gồm giải pháp hoàn thiện pháp luật quy định về giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án và những giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp thương mại được tác giả giải trình cũng như phân tích cụ thể trong bài khóa luận. Tóm lại, Bài khóa luận đưa ra những quan điểm hoàn thiện các quy định của pháp luật về thủ tục xét xử các vụ án tranh chấp thương mại tại Tòa án nhân dân

32	2053800050	Trần Duy Phương	7/13/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La	ThS. Nguyễn Thị Diễm	<p>Khóa luận tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đăng ký và quản lý hộ tịch tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Nội dung khóa luận bao gồm khái niệm, lịch sử và đặc điểm về đăng ký và quản lý hộ tịch; trình bày khái niệm hộ tịch và đăng ký hộ tịch, lịch sử phát triển của công tác này, và những đặc điểm quan trọng của quản lý hộ tịch. Khóa luận phân tích ý nghĩa của đăng ký và quản lý hộ tịch, vai trò và tầm quan trọng của đăng ký hộ tịch trong việc quản lý nhà nước, đồng thời nêu bật các yêu cầu cần thiết để quản lý hộ tịch hiệu quả. Ngoài ra, các yếu tố ảnh hưởng đến đăng ký và quản lý hộ tịch như yếu tố pháp lý, chính trị, kinh tế - xã hội, và nhận thức của người dân cũng được đề cập.</p> <p>Khóa luận cũng đề cập đến thực trạng quy định pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, đánh giá các quy định hiện hành và thực trạng thi hành pháp luật tại huyện Mộc Châu, bao gồm những ưu điểm và hạn chế trong việc đăng ký và quản lý hộ tịch. Đánh giá thực tiễn phân tích thực trạng công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại huyện Mộc Châu, nêu rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân của chúng.</p> <p>Cuối cùng, khóa luận đưa ra phương hướng và biện pháp hoàn thiện, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đăng ký và quản lý hộ tịch tại huyện Mộc Châu. Các giải pháp bao gồm việc nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cải cách hành chính. Khóa luận kết thúc với các kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan Trung ương, tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý hộ tịch.</p>
----	------------	-----------------	-----------	------------	-------------------	--	----------------------	--

33	2053800051	Đặng Tuyết Quỳnh	8/6/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình – Những vấn đề lý luận và thực tiễn thành phố Hà Nội	TS. Trương Hồng Hải	<p>MỞ ĐẦU □</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bối cảnh nghiên cứu □ 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài □ 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu □ 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu □ 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu □ 6. Kết cấu của luận văn <p>CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH □</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình □ <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1. Pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình □ 1.1.2. Khái niệm và đặc điểm thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình □ 1.1.3. Vai trò của thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình □ 1.2. Chủ thể, nội dung, hình thức thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình □ <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1. Chủ thể thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình □ 1.2.2. Nội dung thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình □ 1.2.3. Hình thức thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình □ 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình □ <ol style="list-style-type: none"> 1.3.1. Yếu tố chính trị □ 1.3.2. Yếu tố pháp luật □ 1.3.3. Yếu tố nhân lực □ 1.3.4. Yếu tố xã hội □
34	2053800052	Khương Thị Diễm Quỳnh	10/3/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống theo pháp luật Việt Nam – Nhìn từ thực tiễn tư vấn pháp luật tại Công ty TNHH tư vấn Minh Đức và Cộng sự	ThS. Vũ Diệu Quỳnh	<p>Khóa luận tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định của luật An toàn thực phẩm 2010: Khái niệm, vai trò và đặc điểm về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống; Quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn triển khai các quy định này ; Tình hình áp dụng pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Việt Nam. Trong khóa luận cũng nêu ra thực trạng quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống trong Luật An toàn thực phẩm 2010 và thực trạng hiện nay, những ưu điểm, hạn chế của quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống so với quy định của luật An toàn thực phẩm hiện hành. Cuối cùng là những phương hướng và biện pháp hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống theo pháp luật An toàn thực phẩm .</p>
35	2053800054	Nguyễn Thị Huyền Thanh	12/30/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Thực tiễn áp dụng pháp luật phòng cháy chữa cháy tại địa bàn cơ sở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.	TS. Phạm Minh Chiếu	<p>Khóa luận gồm 3 chương.</p> <p>Chương 1: Đưa ra nhận thức chung (khái niệm, chủ thể, mục tiêu) cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của lĩnh vực PCCC đối với kinh tế và xã hội. Đồng thời nêu ra các quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực PCCC.</p> <p>Chương 2: Khóa luận tập trung nghiên cứu vào thực tiễn công tác áp dụng pháp luật PCCC tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm từ năm 2021-2023. Từ đó, đưa ra những hạn chế còn tồn đọng trong lĩnh vực PCCC hiện nay.</p> <p>Chương 3: Đề áp dụng pháp luật PCCC vào đời sống một cách hiệu quả, khóa luận cũng nghiên cứu nêu ra phương hướng và một số giải pháp kiến nghị giúp nâng cao công tác áp dụng pháp luật PCCC trên cả nước nói chung và tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm nói riêng.</p>

36	2053800055	Đào Văn Thắng	11/8/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động tại công ty TNHH vận tải và du lịch Hoàng Phúc Anh	ThS. Nguyễn Thị Thu Hương	Đối với đề tài “ Pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động tại công ty TNHH vận tải và du lịch Hoàng Phúc Anh” em tập trung tìm hiểu và nghiên cứu về cơ sở lý luận cơ bản của pháp luật hợp đồng tại Việt Nam. Thực trạng quy định của Pháp luật Việt Nam về giao kết hợp đồng lao động và thực tiễn tại công ty TNHH vận tải và du lịch Hoàng Phúc Anh.
37	2053800060	Đỗ Thủy Tiên	6/12/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xét xử tội cố ý gây thương tích tại tòa án nhân dân Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2018-2023	TS. Trương Hồng Hải	Khóa luận tập trung nghiên cứu vào một số vấn đề lý luận và thực tiễn xét xử tội cố ý gây thương tích tại tòa án nhân dân Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2018-2023. Khóa luận bao gồm một số vấn đề về lý luận của tội “cố ý gây thương tích” về khái quát về tội cố ý gây thương tích , cơ sở , đặc điểm và các yếu tố của hành vi phạm tội trong đó nêu ra các dấu hiệu pháp lí của tội , khách thể, khách quan, chủ quan và chủ thể của tội phạm. Trong khóa luận còn nêu ra các thực trạng về tội của huyện Tân Sơn các thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong công tác xét xử tội . Ở chương 3 của khóa luận tập trung đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xét xử tội tại huyện Tân Sơn. Cuối cùng là kết luận từ kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn nhằm đưa ra các kết luận chung và kiến nghị để hạn chế đẩy lùi tệ nạn này.
38	2053800063	Nguyễn Huyền Trang	1/5/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	Quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội	TS. Trương Hồng Hải	Khoá luận tập trung nghiên cứu về quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật và thực tiễn. <ul style="list-style-type: none"> - Khái niệm quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng về tài sản trong chế độ tài sản theo luật định - Nội dung cơ bản quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng về tài sản theo quy định của pháp luật - Quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản chung - Quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản riêng - Thực trạng pháp luật thực hiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng về tài sản - Thực tiễn thực hiện quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng về tài sản tại Hà Nội - Kết quả đạt được từ thực tiễn, thực hiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng về tài sản theo luật định. - Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế - Quan điểm hoàn thiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản theo luật định - Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật các quy định có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng về tài sản trong chế độ tài sản theo luật định.

39	2053800064	Nguyễn Thế Vinh	20/09/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	HỢP ĐỒNG THỂ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT- THỰC TIỄN TẠI MSB	Trương Hồng Hải	<p>Khóa luận tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận về Hợp đồng thể chấp quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai 2013</p> <p>a) Khái niệm HĐTCQSDD</p> <p>Hợp đồng thể chấp quyền sử dụng đất là loại hợp đồng được sắp xếp để đảm bảo thực hiện được các cam kết trong đó người sử dụng đất thể chấp quyền sử dụng đất của mình để đảm bảo một nghĩa vụ tài chính quan trọng. Quyền sử dụng đất phải được xác lập bằng văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoại trừ trường hợp bất động sản, tất cả các giao dịch đều phải được xác minh hoặc xác nhận.</p> <p>b) Lịch sử HĐTCQSDD</p> <p>Ngày 29/12/1987, Luật Đất đai năm 1987 được ban hành, làm rõ chế độ sở hữu và quyền sử dụng đất đai cho mọi người dân. Theo luật này, đất đai thuộc sở hữu toàn dân và được nhà nước thay mặt chủ sở hữu quản lý một cách nhất quán. Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mặt khác, Luật Đất đai 1987 không còn hiệu lực nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế xã hội.</p> <p>c) Đặc điểm HĐTCQSDD</p> <ul style="list-style-type: none"> Hợp đồng thể chấp quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận pháp lý giữa hai hoặc nhiều bên trong đó mỗi bên đồng ý thực hiện một hoặc nhiều trách nhiệm cụ thể theo những điều khoản được xác định trước. Hợp đồng thể chấp quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận pháp lý giữa người sử dụng đất, người thể chấp và tổ chức tín dụng, trong đó người sử dụng đất đồng ý chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất của mình. cho tổ chức tín dụng để bảo đảm cho khoản vay hoặc nghĩa vụ tài chính khác mà bên thể chấp phải đáp ứng. <p>d) Ý nghĩa</p> <p>- Về mặt Kinh tế: <u>Hợp đồng thể chấp quyền sử dụng đất (OSDD) nổi lên như</u></p>
40	2053800065	Lê Hải Yến	9/14/2002	D.09.38.01	Pháp luật kinh tế	PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP	Th.S Lưu Thị Tuyết	<p>Khóa luận thực hiện nghiên cứu pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp tại Việt Nam. Vấn đề nghiên cứu bao gồm các vấn đề lý luận, khái niệm, lịch sử, bản chất, đặc điểm, phân loại tiền lương... của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, nhất là trong khu vực doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam (không bao gồm những doanh nghiệp có vốn nước ngoài). Vấn đề lý luận chung về pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp và đưa ra những nội dung liên quan đến vấn đề tiền lương. Chỉ ra thực trạng còn tồn tại trong cả pháp luật và thực tiễn về vấn đề pháp lý tiền lương trong doanh nghiệp, chỉ ra những ưu điểm và nhược điểm trong hệ thống pháp luật về tiền lương, đề cao tầm quan trọng của pháp luật về tiền lương cho nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, nêu ra pháp luật của các quốc gia trên thế giới để đưa ra kinh nghiệm cho Việt Nam. Từ những thực trạng còn tồn tại đưa ra ý kiến đóng góp và giải pháp để giải quyết những thực trạng còn tồn tại.</p>
41	1953801070014	Nguyễn Thùy Dương	8/19/2001	D.08.38.01	Pháp luật kinh tế	Đăng ký và quản lý hộ tịch của UBND xã - qua thực tiễn tại xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn	ThS. Vũ Diệu Quỳnh	<p>Khoá luận: đăng ký và quản lý hộ tịch của UBND xã - qua thực tiễn tại xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; khái niệm hộ tịch, đăng ký hộ tịch; khái niệm và đã điểm quản lý nhà nước về hộ tịch. Một số vấn đề lý luận về đăng ký và quản lý hộ tịch. Liên hệ phân tích tình hình thực hiện pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND xã Yên Vượng qua đó có một số đánh giá nhận xét và đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND xã.</p>